

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ và chương trình kế hoạch công tác Hội năm 2023, trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 được khống chế đẩy lùi, các mặt kinh tế- xã hội được phục hồi phát triển, bên cạnh những thuận lợi cơ bản nói trên, nhưng cũng có không ít khó khăn, đặc biệt khó khăn trong cơ chế cấp kinh phí trong 6 tháng đầu năm cho hoạt động của Hội, một số nhiệm vụ được giao không thể thực hiện được do chưa được giải ngân nguồn kinh phí được cấp theo kế hoạch năm 2023.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. Phát huy truyền thống Anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử, tăng cường đoàn kết, sáng tạo vì “Nghĩa tình đồng đội”; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tình hình và kết quả hoạt động của Hội Cựu TNXP Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM**

1. Các cấp Hội Cựu TNXP và hội viên Cựu TNXP trong cả nước nhận thức sâu sắc về những kết quả, thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm sau đại dịch Covid- 19; kinh tế- xã hội đảm bảo sự ổn định và phát triển. Mặc dù GDP trong 6 tháng đầu năm giảm 3,2%, một số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, công nhân mất việc làm hoặc phải cắt giảm thời gian lao động. Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời đưa ra những chủ trương, chính sách mới, tổ chức thực hiện trong tình hình mới tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân và hội viên Cựu TNXP trong cả nước.

Hội viên Cựu TNXP bày tỏ sự đồng tình và quán triệt tinh thần hội nghị Trung ương 7 (giữa nhiệm kỳ), Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế- xã hội, về xây dựng chính đồn Đảng, về chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ nhằm triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục hồi phát triển kinh tế- xã hội theo nghị quyết 128/NQ- CP của Chính phủ về xây dựng cơ chế quản lý nhà nước, xây dựng quy hoạch quốc gia và địa phương, quản lý và phát triển nhân lực để từng bước thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt 3 năm qua, nhiều chính sách an sinh xã hội, ảnh hưởng tích cực đến hơn 40 triệu người dân, nhất là sự hỗ trợ người nghèo, mất việc làm, giảm thu nhập nhiều gia đình chính sách được Đảng, Nhà nước chăm lo trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh.

2. Phát huy phẩm chất truyền thống TNXP, luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, đặc biệt là cuộc vận động góp sức xây nhà “Đại đoàn kết” cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và các tỉnh khu vực tây Bắc hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên.

Cán bộ hội viên đã tập trung tuyên truyền về truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); tuyên truyền thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 72 năm ngày Bác Hồ tặng Thơ Thanh niên xung phong.

3. Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tới đặt vòng hoa và dâng hương vào dịp tết Nguyên đán Quý Mão và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 tại: Nghĩa trang 10 cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc; Bia tưởng niệm TNXP tại Nghĩa trang Tân Ấp; nghĩa trang Thọ Lộc; Nghĩa trang Cục công trình I; nghĩa trang Vạn Ninh; nghĩa trang TNXP Ban xây dựng 67; Nghĩa trang Trường Sơn; Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và trong dịp này đã trao tặng quà cho 30 Cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh trị giá 15 triệu đồng.

4. Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam có văn bản hướng dẫn các cấp Hội xác lập danh sách, báo cáo với cấp ủy, chính quyền những cựu TNXP nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quan tâm hỗ trợ kinh phí thăm hỏi tặng quà tri ân trong dịp vui tết đón xuân Quý Mão. Các cấp hội chủ động trong việc vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm để có nguồn kinh phí thăm hỏi tặng quà cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và quan tâm tới những nữ Cựu TNXP cô đơn, không nơi nương tựa trong dịp tết lễ.

5. Phối hợp với các bộ ngành, các địa phương tham gia góp ý kiến vào bản dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) trong đó có việc tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong về vàng” cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

6. Tham gia góp ý kiến dự thảo quy chế quản lý các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Làm việc một số bộ, ngành để xem xét công nhận 43 TNXP hy sinh tại Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu; trường hợp TNXP Nguyễn Thị Gái hy sinh tại Tân Kỳ, Nghệ An; đề nghị nâng mức hưởng trợ cấp thường xuyên đối với TNXP (mức 540.000 đ/tháng từ khi mức lương cơ sở là

1.150.000); đề nghị đầu tư xây dựng tượng đài TNXP Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên.

7. Phối hợp với các địa phương giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của hội viên và tổ chức cơ sở Hội liên quan tới việc thực hiện Nghị quyết, Điều lệ Hội và chính sách đối với TNXP. Trung ương Hội chỉ đạo xây dựng mô hình “Câu lạc bộ kinh tế Cựu TNXP” bước đầu chỉ đạo thực hiện thí điểm tại Hội Cựu TNXP các địa phương Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, đã tổ chức 30 câu lạc bộ kinh tế Cựu TNXP bước đầu có hoạt động cụ thể, có hiệu quả thiết thực. Các mô hình hoạt động sẽ được đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời để triển khai ra diện rộng.

## **II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CỤ THỂ**

### **1. Công tác Tổ chức, Kiểm tra và Tuyên truyền**

a. Cả nước có 405.671 hội viên, trong đó nam 176.282; nữ 227.520 hội viên; 6 tháng đầu năm phối hợp với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đại hội Cựu TNXP các tỉnh: Bình Định, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Kiên Giang. Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố đã mở 46 lớp tập huấn cho 3.969 cán bộ cơ sở; theo thống kê chưa đầy đủ 6 tháng đầu năm 2023 đã có 7.847 hội viên Cựu TNXP tiếp tục tham gia công tác Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở.

b. Ban kiểm tra Trung ương Hội phối hợp với các tỉnh, thành Hội tập trung giải quyết 23 đơn, thư kiến nghị, khiếu nại của hội viên. Công tác kiểm tra của Hội Cựu TNXP các cấp luôn gắn việc kiểm tra thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của các cấp Hội với việc giám sát hoạt động quản lý, chi tiêu các nguồn tài chính kinh phí của Hội. Công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023 nổi bật là vụ việc Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái chỉ đạo việc xóa tên và đưa ra khỏi Hội trên 500 hội viên của hai đơn vị TNXP tham gia mở đường Hoàng Liên Sơn I và Thuận Hải giai đoạn 1984- 1986, không được hội viên đồng tình và có khiếu nại lên Ban kiểm tra Trung ương Hội.

Ban kiểm tra Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, đã tổ chức 286 cuộc kiểm tra theo kế hoạch hàng năm đồng thời giải quyết 12 đơn thư khiếu nại, kiến nghị của hội viên không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

c. Trong công tác tuyên truyền, Hội Cựu TNXP các cấp tập trung tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền thành công của Đại hội lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm bắt kịp thời diễn biến và tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của Cựu TNXP với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chức năng kịp thời xem xét giải quyết. Trong tháng thanh niên, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

các cấp Hội đã tổ chức 143 cuộc sinh hoạt truyền thống kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 và kỷ niệm ngày Bác Hồ tặng thư TNXP 28/3 đã có 18.975 đoàn viên thanh niên và hội viên Cựu TNXP tham gia sinh hoạt.

Trung ương Hội duy trì hoạt động tốt Trang thông tin điện tử (Website) của Hội cập nhật nhiều nội dung thông tin phù hợp với Cựu TNXP, thu hút nhiều hội viên và độc giả theo dõi. Riêng về Bản tin Cựu TNXP do có những lý do khách quan về kinh phí nên chưa thực hiện việc in ấn theo kế hoạch. Nhiều tỉnh, thành Hội duy trì phát hành các bản tin nội bộ phản ánh nhiều thông tin về hoạt động của cơ sở, từ đó cập nhật kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Trung ương Hội.

## **2. Kết quả phối hợp thực hiện chính sách đối với TNXP**

a. Tiếp tục phối hợp với các địa phương, các bộ, ngành liên quan giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH-14 về Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và các quyết định có liên quan. Các địa phương Vĩnh phúc, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xác nhận liệt sỹ đối với các trường hợp hy sinh chưa được công nhận.

Hiện tại vẫn còn tồn đọng 275 TNXP hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, trong đó có 43 TNXP hy sinh tại Ma Lù Thàng, Lai Châu chưa được công nhận liệt sỹ; 4.928 TNXP bị thương trong khi làm nhiệm vụ; 9108 TNXP và 544 con cháu của TNXP bị nhiễm chất độc da cam/dioxin chưa được giải quyết chế độ chính sách theo quy định của nhà nước.

b. Phối hợp với Bộ Nội vụ tham gia xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư 18/2014/TT-BNV; điều tra, thống kê số liệu về TNXP sau năm 1975 để phối hợp xây dựng chính sách; Phối hợp với bộ Y tế và các bộ ngành liên quan hoàn thiện văn bản đề nghị sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP để Cựu TNXP được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100% như trước đây.

c. Theo thống kê chưa đầy đủ 6 tháng đầu năm 2023 phối hợp với các cơ quan chức năng tại các địa phương đã giải quyết cho 738 TNXP được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước trong đó: hưởng trợ cấp một lần là 522 TNXP; hưởng trợ cấp mai táng phí là 216 TNXP.

## **3. Hội tham gia phát triển kinh tế- xã hội và an ninh, quốc phòng**

a. Các cấp Hội tổ chức và tham gia nhiều hoạt động như: tham gia trồng 92.892 cây xanh các loại; hiến đất 11.891 m<sup>2</sup> đất, đóng góp 3.746 ngày công tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình thể thao, văn hóa cơ sở; tổ chức thăm viếng, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang TNXP nhân các ngày kỷ niệm, lễ, tết; tổ chức gặp mặt, tặng quà mừng thọ đối với các hội viên cao tuổi; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho hội viên; Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; phát động các phong trào thi đua chào mừng

kỷ niệm 93 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2023) và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023).

b. Phong trào “Cụu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội” được các cấp hội quan tâm, mô hình làm kinh tế của Cụu TNXP như: Sản xuất chế biến nông, lâm sản; nuôi trồng chế biến thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm; chế tác kinh doanh hàng mỹ nghệ; kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng hóa tiêu dùng tổng hợp; sản xuất công nghiệp, xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng vận tải hàng hóa, kinh tế trang trại, nhà vườn, hợp tác xã trồng rừng...tiếp tục phát huy tác dụng ngoài việc trực tiếp hỗ trợ Cụu TNXP xóa đói, giảm nghèo bền vững, giải quyết công ăn việc làm cho con, cháu Cụu TNXP, còn đóng góp thiết thực vào hoạt động an sinh xã hội của mỗi địa phương.

Các hoạt động nuôi “heo đất, heo nhựa”, huy động Cụu TNXP góp vốn xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế. Hàng ngàn hội viên Cụu TNXP được vay vốn làm kinh tế từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” không phải chịu lãi suất, đã thoát nghèo bền vững.

Trung ương Hội chỉ đạo xây dựng mô hình hoạt động “Câu lạc bộ kinh tế Cụu TNXP” bước đầu thí điểm tổ chức tại các địa phương khu đồng bằng bắc bộ và miền Trung các địa phương Thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa đã triển khai với trên 30 mô hình hoạt động cụ thể và có những hiệu quả rất thiết thực. Các mô hình “Câu lạc bộ kinh tế Cụu TNXP” sẽ được tổng hợp đúc rút kinh nghiệm để có thể triển khai trong phạm vi cả nước trong thời gian tới đây.

#### **4. Phong trào vì Nghĩa tình đồng đội**

Phong trào “Vì Nghĩa tình đồng đội” vẫn được duy trì 2 nội dung “Vì nghĩa tình đồng đội mỗi hội viên làm nhiều việc tốt” và “Cụu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội”. Các cấp Hội Cụu TNXP trong cả nước đều hướng tới mục tiêu chăm lo cho hội viên Cụu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa trong dịp tết, lễ theo chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong dịp tết nguyên đán Quý Mão Trung ương Hội Cụu TNXP Việt Nam vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội công đoàn Giao thông vận tải, quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc và Việt Nam gia đình đồng chí Phan Diễn để trao tặng 1.100 phần quà cho hội viên Cụu TNXP nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 600 triệu đồng.

Hội cụu TNXP các tỉnh, thành phố trong cả nước tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, vận động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để có nguồn kinh phí tặng quà. Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão đã trao tặng 70.096 phần quà trị giá 31 tỷ 480 triệu đồng; 21.900 kg gạo, 400 thùng mỳ và 4000 bánh chưng, 1500 áo sơ mi; xây mới 104 căn và sửa chữa 56 căn nhà tình nghĩa cho hội viên trị giá 5 tỷ 783 triệu đồng; xây dựng 07 cây cầu nông thôn trị giá 556 triệu đồng.

Ban công tác Nữ cựu TNXP các cấp tiếp tục được kiện toàn củng cố phối hợp với Ban thường vụ Hội cựu TNXP các tỉnh, thành phố quan tâm chăm lo cả vật chất và tinh thần cho chị em nhất là những nữ Cựu TNXP nghèo, khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. Tổ chức thăm hỏi tặng nhiều phần quà có giá trị và ý nghĩa; tổ chức cho chị em đi tham quan, nghỉ dưỡng và nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, gặp mặt kỷ niệm nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6.

### **III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM**

1. Tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Thông tư 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của bộ Nội vụ về việc xác nhận phiên hiệu đối với các đơn vị TNXP, đồng thời đề xuất bổ sung sửa đổi một số nội dung trong Thông tư 18/2014/TT- BNV. Tiếp tục phối hợp xây dựng và đề xuất với Chính phủ về chế độ chính sách cho TNXP sau năm 1975.

2. Triển khai chương trình phối giữa Đoàn và Hội, khảo sát phát hiện các di tích TNXP, phối hợp với Trung ương Đoàn và các ngành chức năng đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm nâng cấp, tôn tạo, sửa chữa, xây dựng thành những địa chỉ đỏ, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP đối với thanh thiếu niên.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi) trong đó có việc tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong về vàng” đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia góp ý, đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung không phù hợp trong quá trình thực hiện Nghị định 45/2010/NĐ- CP quy định về Tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

4. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội, các tổ chức Hội chủ động rà soát, thống kê số lượng TNXP tham gia kháng chiến các thời kỳ chuẩn bị cho việc tặng và truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong về vàng. Thống kê tổng hợp số hội viên cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa để có cơ sở đề nghị sự quan tâm của các cấp chính quyền và các đoàn thể. Chủ động vận động các nguồn lực xã hội tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu TNXP sống cô đơn, không nơi nương tựa trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống TNXP

5. Đoàn Chủ tịch chỉ đạo và tiến hành khảo sát tại một số địa phương, tập trung vào kiểm tra đánh giá việc kê khai, xác nhận đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong về vàng”. Giải quyết dứt điểm kiến nghị của Hội Cựu TNXP đại phương liên quan tới công tác tổ chức xây dựng Hội và thực hiện Điều lệ Hội. Tiếp tục triển khai xây dựng các “Câu lạc bộ kinh tế Cựu TNXP” theo đề án của ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ kinh tế Cựu TNXP Trung ương.

6. Phối hợp với Cục Người có công Bộ Lao động- TBXH tiếp tục xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP, trọng tâm đề nghị xem xét công nhận liệt sỹ đối với 43 TNXP hy sinh tại Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu hiện đang nằm tại nghĩa trang Chấn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; trường hợp TNXP Nguyễn Thị Gái hy sinh tại Tân Kỳ, Nghệ An; đề nghị nâng mức hưởng trợ cấp thường xuyên đối với TNXP phù hợp với mặt bằng chung của xã hội. Phối hợp với Bộ Y tế đề nghị Chính phủ cho ý kiến dứt điểm về việc sửa đổi một số điểm trong Nghị định số 146/2018/NĐ- CP để có cơ sở nâng mức bảo hiểm y tế đối với TNXP từ 80% lên 100% như trước đây.

7. Tổ chức hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức “hành quân về nguồn của Cựu TNXP và Danh nhân Việt Nam” trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7); 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) tổ chức dâng hương, dâng hoa, trao quà tri ân tại khu di tích lịch sử quốc gia Trùng Bồn, Nghệ An, Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và thành cổ Quảng Trị. Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động và động viên hội viên hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu: 70 giải phóng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2023)

8. Phát huy kết quả của việc thực hiện đề án 02 về tin học hóa một số hoạt động của Hội; cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác các hoạt động của Hội và nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động của Hội. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và bản tin của Hội đảm bảo thông tin nhanh chính xác đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế hiện nay.

9. Tổ chức các kỳ họp: Hội nghị chính sách, tập huấn cán bộ; tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa IV, kỳ họp thứ 7 và 8; Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IV, kỳ họp thứ 6; tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024..

### **C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Hội cựu TNXP Việt Nam tiếp tục kiến nghị tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ một số nội dung sau:

1. Đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương xem xét điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thực hiện thông báo số 32-TB/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư kết luận về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đặc biệt là đối với Hội Cựu TNXP. Thực tế hiện nay ở nhiều địa phương Cựu TNXP có tuổi đời cao rất khó khăn trong việc bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo Hội. Vì vậy đề nghị rút xuống độ tuổi dưới 70 để thực hiện cho thuận lợi tại các cấp Hội.

2. Hội viên Cựu TNXP cả nước mong muốn và kiến nghị với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các Bộ, Ban, Ngành và UBND các tỉnh, thành phố quan tâm giải quyết tồn đọng chế độ chính sách đối với TNXP; Ban hành chế độ chính sách

đối với TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế sau năm 1975; xem xét nâng mức trợ cấp đối với TNXP cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trợ cấp của Nhà nước thường xuyên đối với Cựu TNXP cô đơn, đặc biệt khó khăn, hiện đang hưởng là 540.000 đ/tháng là rất thấp so với mức sống hiện nay.

3. Đề nghị Chính phủ bổ sung sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ đề Cựu TNXP được hưởng mức 100% về bảo hiểm y tế như quy định của Chính phủ những năm trước đây. (Nghị định số 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ ban hành từ năm 2018, trước những bất hợp lý, Trung ương Hội Cựu TNXP, phối hợp với các Bộ, ngành có văn bản đề nghị Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi bổ sung đã gần 06 năm nhưng vẫn chưa có trả lời chính thức. (Quý thời gian của Cựu TNXP trông mong vào sự ưu đãi của Đảng, Chính phủ còn rất ít) kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm.

**Nơi nhận:**

- Các đồng chí UV BCH
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu VT.



**Vũ Trọng Kim**